



ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: อังคาร 30 เมษายน 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8206

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 26.64 Ad Value: 22,644

PRValue (x3): 67,932

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'นักธุรกิจ'โรยีน'ดีเอสไอ' ขอคุ้มครองพยาน หวั่นโดนสอยก่อนปิดคดี

'นักธุรกิจ'โรยีน'ดีเอสไอ' ขอคุ้มครองพยาน หวั่นโดนสอยก่อนปิดคดี

ไทยโพสต์ • เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายพินิจ รุจิรวนิช นักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์พร้อมทนาย ยื่นเรื่องคำร้องขอเข้ารับการ คุ้มครองพยานและนำหลักฐาน สำคัญเพิ่มเติมในคดีลอบฆ่า ร.ต.อ.วัชรินทร์ เบญจทศวรรษ ต่อ พ.ต.อ.โพลีรัฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ โดยมี พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญคดี พิเศษ ในฐานะรองโฆษกกรม สสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่อง

นายพินิจกล่าวว่า ตนยื่น คำร้องเพื่อขอเข้ารับการคุ้มครอง พยานจากดีเอสไอ เพราะ หลังจาก ร.ต.อ.วัชรินทร์ เสีย ชีวิต ตนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย เนื่องจากที่ผ่านมาเคยได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และคำแนะนำในการต่อสู้คดี ที่ถูกอดีตภรรยาและบุคคลใกล้ชิด พ้องร้องถึง 20 คดี บางคดี พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่าง สืบพ้อง บางคดีต้องเดินทางไป ขึ้นศาล แต่ปรากฏว่า มีผู้ขับ รถตามตลอดระหว่างที่เดินทางไป กลับ ส่งผลกระทบต่อการ ใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งที่ผ่านมา ตนไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับใคร นอกจากอดีตภรรยาและนาย ตำรวจยศ พ.ต.อ.รายหนึ่ง ที่มี ปัญหาฟ้องร้องคดียกยอกที่ดิน ซึ่งเป็นสินสมรส มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท โดยศาลได้มีคำสั่ง จำคุกอดีตภรรยาเป็นเวลา 2

เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท แต่ให้ รอลงอาญา ส่วน พ.ต.อ.คนดังกล่าว ศาลสั่งให้จำคุก 1 เดือน ไม่รอลงอาญา แต่ได้รับการประกันตัวเพื่อออกมาสู้คดีแล้ว

“ที่ผ่านมาผมได้คำแนะนำ จาก ร.อ.ต.วัชรินทร์ ทั้งการ เก็บหลักฐานและพยาน เพื่อนำมาต่อสู้คดีในชั้นพนักงานสอบสวนและในชั้นศาล เป็น ประโยชน์ต่อคดีอย่างเห็นได้ชัด จึงอยากขอความช่วยเหลือ เพราะคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพล” นายพินิจระบุ

ด้าน พ.ต.ต.วรณันกล่าวว่า ที่ผ่านมามาญาติและครอบครัวของ ร.อ.ต.วัชรินทร์ ได้เข้ามาขอให้ดีเอสไอคุ้มครองพยานแล้ว ส่วนหลักฐานสำคัญที่ทนาย ความและคำร้องที่นายพินิจยื่น มา จะรับดำเนินการให้ ส่วน การคุ้มครองพยานไม่สามารถชี้แจงกับสาธารณะได้ ว่าให้ หรือไม่ให้การคุ้มครอง เพราะ เจ้าหน้าที่จะแจ้งโดยตรงกับ ครอบครัวหรือผู้ร้อง

“ขณะนี้คดีดังกล่าว ยัง ถือเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจ แต่ดีเอสไอ ได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ส่วน จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขึ้นอยู่กับ การรวบรวมพยานหลักฐานว่าคดีมีความซับซ้อน หรือ เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือไม่ อย่างไร”.